

Số: /KH-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng**

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng; Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện về việc chuyển dự toán chi ngân sách nhà nước và chi nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 29KH-SLĐTBXH ngày 29/02/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về Triển khai thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH ngày 26/3/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, về triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024; Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2024.

UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; gia tăng số người tham gia đi làm việc ở nước ngoài; gia tăng số người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện; giúp cho người lao

động tránh được rủi ro, giảm chi phí và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng khi tham gia thị trường lao động ngoài nước.

Quản lý nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh và của huyện nhằm bảo toàn nguồn vốn, bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc tuyên truyền, quản lý về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động được triển khai đầy đủ, sâu rộng trên địa bàn, đảm bảo mọi đối tượng từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân được tiếp cận thông tin, tham gia đi làm việc; đối tượng có đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách theo đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả chính sách việc làm theo Nghị định [61/2015/NĐ-CP](#) ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

## **II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP**

**1.** Tổ chức thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: trên các phương tiện thông tin đại chúng, in tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình, loa, đài địa phương, trang thông tin điện tử, website,...

**2.** Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuyên truyền viên cơ sở.

**3.** Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động. Hỗ trợ người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động và thân nhân.

**4.** Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, cơ chế cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn

cho vay giải quyết việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình,...); phát hành tờ rơi, tờ gấp... đến người lao động.

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện**

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép để phổ biến giáo dục pháp luật công tác tuyên truyền thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND các xã, thị trấn tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm bắt thông tin.

Chủ động phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp tuyển lao động tổ chức tư vấn cho các học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các đơn vị trường THPT trên địa bàn huyện.

#### **2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện**

Thường xuyên thu thập đưa tin, bài, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện về kế hoạch thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

#### **3. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện**

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, tuyên truyền lồng ghép về kế hoạch triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm huyện Chi Lăng năm 2024.

#### **3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức - chính trị xã hội**

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên về kế hoạch thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Phối hợp với các ban, ngành lồng ghép tuyên truyền tại các Hội nghị.

#### **4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương để triển khai có hiệu quả.

Phối hợp với các phòng chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia xuất khẩu lao động, vay vốn giải quyết việc làm tạo việc làm mới ổn định tại địa phương.

Thường xuyên cập nhật và phát trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, khu phố, xã, thị trấn về kế hoạch đi lao động hợp pháp tại các nước và về công tác vay vốn giải quyết việc làm của huyện và của xã.

Tổng hợp, báo cáo, lập danh sách lao động trên địa bàn đi làm việc tại các nước định kỳ hàng tháng, quý, năm về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện) tổng hợp để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng./.

***Nơi nhận:***

- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Trang TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTĐBXHĐT(BMH).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Mạnh**